

# อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จัดประกวดทักษะคอมพิวเตอร์และอีคอมเมิร์ซ



อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จัดประกวดทักษะคอมพิวเตอร์และอีคอมเมิร์ซ

**Thai Cyber Kids Contest** ส่งเสริมศักยภาพเด็กไทยก้าวไกลทันโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ



อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ประสบความสำเร็จโครงการ Thai Cyber Kids นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ที่ร่วมโครงการตลอดระยะเวลาการศึกษาสามารถแสดงผลงานการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีได้โดดเด่น พร้อมมีความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการประกวดทักษะคอมพิวเตอร์และอีคอมเมิร์ซ Thai Cyber Kids Contest จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ที่โรงเรียนวัดชนอนบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดำเนินงานโดยมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)

ดร.เชบาสเตียน โลฮอง ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้นำธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วโลกที่ได้จัดทำโครงการ Thai Cyber Kids ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศักยภาพและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และทักษะความรู้เชิงอีคอมเมิร์ซของนักเรียนไทยที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 โรงเรียน อัลคาเทล-ลูเซ่น มีบทบาทด้านสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านบรอดแบนด์ในแทบทุกภาคส่วนของประเทศไทย และปรารถนาที่จะเห็นนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติได้ดึงเอาความได้เปรียบดังกล่าวไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสนใจเฉพาะตัว การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือกิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ”

“ผมเชื่อว่าเราได้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการที่ตั้งไว้แล้วในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่เรียกว่า โลกดิจิทัลอีโคโนมี หรือตามกระแสเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญ เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นข้อจำกัดมีแต่เพียงนวัตกรรมและจินตนาการเท่านั้น ในนามของอัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) ผมหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้ตระหนักว่า พ

พวกเขาควรจะทำอะไรเพื่อให้สามารถแข่งขันให้ โดดเด่นกว่าผู้อื่นได้ในอนาคต การจัดทำโครงการ Thai Cyber Kids ด้วยงบประมาณหนึ่งล้านบาท (1,000,000 บาท) โดยมอบหมายให้มูลนิธิ EDF เป็นผู้ดำเนินโครงการในครั้งนี้ นับว่าเป็นการดำเนินการที่คุ้มค่าและเป็นการใช้งบประมาณที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น” **มร. โลยอง** กล่าว

**นางสาวนันทพร แพสุขชื่น ผู้จัดการโครงการ** มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) กล่าวว่า “เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Thai Cyber Kids ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้อบรมด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาตนเอง มูลนิธิ EDF จึงได้จัดการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอีคอมเมิร์ซ Thai Cyber Kids Contest ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดความคิดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเรียนรู้รูปแบบการทำประชาสัมพันธ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิด ลงมือปฏิบัติ ตั้งคำถาม ทำงานร่วมกันเป็นทีม และบริหารเวลาให้เป็น โดยเราได้แบ่งนักเรียนจากทั้ง 3 โรงเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อนำเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งการพิจารณาการให้คะแนนดูจากการบริหารเวลา การทำงานในทีม การทำงานกับเทคโนโลยีสื่อสาร ตลอดจนจนถึงความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ในการประกวดผลปรากฏว่านักเรียนจากโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เด็กหญิงอรอุมา แก้วแหวน เด็กหญิงทศติยา นิ่มเซียง เด็กหญิงนันทวัน ชื่นอารมณ เด็กชายวรวิวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ และเด็กชายบุญญพัฒน์ แสงแก้วสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Best Performance Award)”

**เด็กหญิงอาทิตยา พุทธิพงษ์ และเด็กหญิงเพชรรัตน์ ทรงเทพ นักเรียนโรงเรียนวัดจรเข้ไล่** เล่าว่า “หนูดีใจมากค่ะที่บริษัท อัลคาเทล-ลูเซ่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นให้พวกเรานักเรียนโรงเรียนในต่างจังหวัดได้เรียนรู้กิจกรรมนอกชั้นเรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีกัน อยากให้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นอีก เพราะช่วยให้พวกเราแม้จะยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็ตามได้รู้จักการใช้โปรแกรมการตัดต่อวิดีโอ และสามารถไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ อย่างเช่น การเปิดร้าน แอลเอ็นดับบลิว ช็อป (LNW Shop) ที่เราสามารถจะนำเสนอขายสินค้าทางออนไลน์ได้ เป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากและสามารถนำไปใช้งานได้จริงๆ พวกเราชอบมากค่ะ และสัญญาว่าจะกลับไปพัฒนาความรู้ต่อไป”

**เด็กชายวรวิวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ และเด็กหญิงปริณดา ทรัพย์บริบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง** เล่าว่า “พวกเรา ดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Thai Cyber Kids นับเป็นเวลาเกือบ 1 ปีการศึกษาที่พวกเราที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนต่างๆ ได้มีโอกาสรับการฝึกอบรมการเรียนรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซ ปรกติพวกเราจะเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ดังนั้นการเข้า

ร่วมโครงการนี้จึงทำให้พวกเราได้เรียนรู้ รู้จักเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคนิคการเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลทั่วไป เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ การสอบถามจากผู้รู้ และหลังจากที่พวกเราได้เรียนจากพี่ๆ วิทยากรแล้ว พวกเราต้องมาทำกิจกรรมนำสิ่งที่ได้เรียนมา มาทำผลงานเพื่อเข้าประกวดอีก ช่วยให้เราแม้จะเป็นเพียงเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มตั้งแต่คิดว่าจะทำวิดีโอเรื่องอะไรดีเพราะโจทย์คือ “ข้าว” เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับพวกเราหลายๆ ครับ มาทำวิดีโอ อีกทั้งยังต้องมีการอัปโหลดบนยูทูป มีการทำร้านค้าออนไลน์ไปรษณีย์สินค้าด้วย พวกเราได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม แสดงความคิดเห็น การแบ่งหน้าที่กันทำงาน ทำให้มีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จ สนุกมาก อยากให้จัดอีกทุกปีครับ”

**เด็กหญิงทิพรดา โอริส และเด็กหญิงผ่องภา นัยปรีดี นักเรียนโรงเรียนวัดชนอนบ้านกรด** เล่าว่า “โครงการ Thai Cyber Kids ดีมากค่ะ เพราะช่วยให้พวกเราได้ฝึกความกล้าแสดงออก รู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ รู้จักเว็บไซต์ใหม่ๆ อย่างเช่น LNW Shop ที่เป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ นอกจากนั้น ยังทำให้พวกเราได้รู้จักการวางแผนการทำงานด้วยกันเป็นทีม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ รู้จักวิธีการอัปโหลดวิดีโอบนยูทูป การไปรษณีย์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค เพื่อให้เพื่อนๆ ได้คลิกไปดูผลงานของเรา พี่ๆ วิทยากรทุกคนสอนดีมากค่ะ สอนให้พวกเราเรียนรู้ทันโลกเทคโนโลยี ให้ใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ พวกเราอยากเรียนอีกค่ะ”